

## THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

### Chung sức chống dịch

Chiều 6.4, Công ty CP Đại An trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cảm ơn tấm lòng, tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty CP Đại An nói riêng và các tổ chức, cá nhân nói chung đối với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đồng chí mong muốn MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với BCĐ tỉnh sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực phòng chống dịch.

Chiều cùng ngày, Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác. Quỹ Tấm lòng vàng Tập đoàn Hanaka Bắc Ninh ủng hộ 6 máy khử khuẩn toàn thân công nghệ nano, 20.000 khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo phòng dịch, 10 can dung dịch sát khuẩn; Công ty CP Đầu tư Newland ủng hộ 100 triệu đồng...

Tính đến hết ngày 6.4, Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhận được 3 tỷ (Xem tiếp trang 3)

### Triển khai dạy trực tuyến kiến thức mới cho học sinh từ ngày 6.4

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh triển khai dạy trực tuyến kiến thức mới cho học sinh từ ngày 6.4.

Các trường cần ưu tiên dạy các môn phục vụ thi tuyển sinh, tốt nghiệp; rà soát, tinh giản nội dung dạy học để rút ngắn thời gian học khi học sinh trở lại trường. Việc tinh giản không thực hiện cơ học mà trên tinh thần bảo đảm cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình. Các trường chủ động tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh sử dụng các trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện để học sinh học trực tuyến thuận lợi.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Viettel Hải Dương, VNPT Hải Dương hướng dẫn các trường chuẩn bị các điều kiện dạy trực tuyến.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 464.000 học sinh ở 891 trường học, tăng 16.789 em và giảm 62 trường (do sáp nhập) so với năm học trước.

PV

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

## Chuẩn bị kịch bản cho làn sóng bùng phát thứ 2 của dịch Covid-19

Chiều 6.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục bàn các giải pháp thúc đẩy thực hiện Chỉ thị số 16 và giải quyết một số kiến nghị của các ngành liên quan nâng cao kết quả phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Chỉ thị số 15, 16. Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, nhân dân cả nước đã chấp hành tốt các chỉ thị trên nên công tác chống dịch đạt một số kết quả tích cực. Thủ tướng nêu rõ, dịch bệnh vẫn trong

giai đoạn nguy hiểm và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Để bảo tồn những kết quả đã đạt được, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đều thống nhất phải tiếp tục thực hiện nghiêm hơn nữa Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội.

Chiến lược phòng chống hiện nay (Xem tiếp trang 8)

## Doanh nghiệp đông công nhân chủ động phòng dịch

Với hàng nghìn công nhân lao động, các doanh nghiệp lớn ở Hải Dương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19.



Trang 3

Công ty TNHH May Tinh Lợi thường xuyên vệ sinh nhà xưởng



### QUA CÁC ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ

## Hạn chế chưa được khắc phục

Một số hạn chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Thái Tân nhưng vẫn lặp lại ở một số Đại hội Đảng bộ cơ sở.

5

Nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoạt động **2**

Hiến máu tình nguyện trong mùa dịch **4**

Trả lương theo sản phẩm-xu hướng tất yếu **7**

Chứng khoán tăng kỷ lục trong gần 19 năm qua **8**

## UBND cấp xã vẫn giải quyết các thủ tục hành chính cấp thiết

Để phục vụ yêu cầu của nhân dân, trong 15 ngày cách ly toàn xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì chế độ trực để giải quyết các thủ tục hành chính cấp thiết. Các ca trực đều có lãnh đạo địa phương và cán bộ bộ phận "một cửa" để tiếp nhận, giải quyết ngay những thủ tục cần thiết như khai tử, khai sinh... Nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền, giải thích để người dân không đến giao dịch khi chưa thật cần thiết. Khi nhân dân đến giải quyết các thủ tục cấp thiết đều phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và toàn bộ các bộ phận "một cửa" các cấp đều đã tạm dừng hoạt động theo quyết định của UBND tỉnh để phòng chống dịch Covid-19.

PV

## Không để hoạt động sản xuất, cung ứng thuốc bị gián đoạn

Ngày 6.4, Sở Y tế yêu cầu Công ty CP Dược vật tư y tế Hải Dương, các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bảo đảm cung ứng thuốc không bị dừng hoặc gián đoạn trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; bố trí kịp thời người có trình độ chuyên môn về dược tương đương thay thế trong trường hợp bất khả kháng.

Các cơ sở này thực hiện nghiêm các quy định về vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.

THẾ ANH

## Đoàn nghệ thuật tỉnh sẽ tăng cường độ tập luyện sau đợt nghỉ

Đoàn nghệ thuật tỉnh (thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh) đã cho toàn bộ diễn viên, nhạc công và các lực lượng phục vụ nghỉ tại nhà từ ngày 1.4 cho đến khi có thông báo tiếp theo để phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện đoàn cho biết khối lượng công việc năm nay nhiều hơn mọi năm do phải phục vụ nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.1890-19.5.2020), 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020) và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Khi điều kiện cho phép, các diễn viên, nhạc công sẽ quay trở lại tập luyện với cường độ dày hơn.

Đoàn nghệ thuật tỉnh gồm 41 thành viên, trong đó có 33 diễn viên, nhạc công trực tiếp tham gia biểu diễn.

BM

## Nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoạt động

Tất cả doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ không bảo đảm việc phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh sẽ phải tạm dừng hoạt động. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 6.4 tại Quyết định số 878/QĐ-UBND quy định các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình đình chỉ, tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các DN, tổ chức, cá nhân hoạt động

sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ thuộc các lĩnh vực hàng hóa không thiết yếu tạm dừng hoạt động. Cụ thể gồm các gian hàng, cửa hàng, điểm kinh doanh mặt hàng không phải hàng hóa thiết yếu; các hãng taxi và vận chuyển hành khách công cộng (trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa). Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Tạm dừng hoạt động chợ (trừ việc cung cấp lương thực, thực phẩm, rau củ quả...) và cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống

(trừ trường hợp giao hàng tận nhà cho khách); các dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc, làm đẹp; dịch vụ thể dục, thể thao. Tạm dừng khởi công xây dựng các công trình mới. Thời hạn đình chỉ, tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15.4.2020.

Các DN, tổ chức, cá nhân được tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Các DN, đơn vị sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm giãn cách xã hội, không tổ chức sản xuất 3 ca...

PV

## Đơn vị sử dụng lao động đủ điều kiện được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã thông báo tổ chức tiếp nhận hồ sơ và tạm dừng đóng BHXH, quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị sử dụng lao động bảo đảm các điều kiện theo quy định từ ngày 1.4. Trong thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, hàng tháng các đơn vị vẫn đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Trong thời gian

thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử với đơn vị sử dụng lao động. Sau khi hoàn thiện thủ tục, BHXH gửi kết quả cho đơn vị qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cơ quan BHXH phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh triển khai các chỉ đạo của BHXH Việt Nam về phối hợp thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm Covid-19; cấp thuốc điều

trị ngoại trú 2 tháng đối với các trường hợp bệnh mạn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19; tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Từ ngày 1.4, cơ quan BHXH đã cử cán bộ trực tại các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời hỗ trợ người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh giải quyết các vướng mắc như mất thẻ, điều chỉnh thông tin...

PV

## Toàn tỉnh có 805 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Theo Công an tỉnh, ngày 6.4, toàn tỉnh có tổng số 805 chốt kiểm soát dịch Covid-19, giảm 6 chốt so với ngày 5.4. Trong đó, duy trì 29 chốt A (cấp tỉnh), 82 chốt B (cấp huyện) và giảm 6 chốt C (cấp xã) do gần chốt khác. Các chốt có tổng số 6.750 người thuộc các lực lượng tham gia.

Trong ngày, các chốt kiểm soát 57.252 lượt phương tiện

giao thông (tăng 1.733 lượt so với ngày 5.4) và 94.677 lượt người (tăng 5.632 lượt). Các chốt phát hiện 14 người có biểu hiện sốt và đưa về địa phương theo dõi 3 trường hợp; nhắc nhở 82 trường hợp không đeo khẩu trang và kiến nghị xử lý 6 trường hợp theo quy định.

● Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã đề nghị UBND cấp huyện tăng cường

tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc tại các tỉnh, thành phố khác động viên người thân nên ở lại nơi cư trú, lưu trú. Nếu có người thân về gia đình phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương để có các hướng dẫn khai báo y tế và cách ly phù hợp.

PV

THANH HÀ

## Hơn 16,7 tỷ đồng xử lý cấp bách đê hữu sông Rạng

Đến nay, dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Rạng đoạn qua địa bàn huyện Thanh Hà đã thi công được khoảng 90% khối lượng công việc. Dự án này được chia làm 2 đoạn, tổng chiều dài xử lý gần 4 km. Các đơn vị thi công đã tôn cao, áp trúc mở rộng mặt đê từ 5 m thành 7 m, trồng cỏ thân đê và rải đá rầm mặt đê.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16,7 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

TRẦN HIỀN

CÔNG TY LMS VINA

## Đầu tư hơn 454 tỷ đồng để mở rộng sản xuất

Công ty TNHH LMS Vina (khu công nghiệp Đại An mở rộng, TP Hải Dương) vừa tăng vốn đầu tư hơn 454 tỷ đồng để mở rộng dự án sản xuất đúc kim loại màu, nhôm định hình cho linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, xe máy, quy mô từ 12.000-



Dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Rạng đoạn qua huyện Thanh Hà đã thi công được 90% khối lượng công việc

28.000 tấn sản phẩm/năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gia công thép, nhôm không gỉ, mạ phủ sản phẩm... với công suất từ 3.000-12.000 tấn sản phẩm/năm.

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm định hình của

Công ty TNHH LMS Vina được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 10.2017 với tổng vốn trên 413 tỷ đồng. Sau 2 lần tăng vốn, đến nay dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

PHAN ANH

## 6 địa phương thông mạng hợp trực tuyến cấp huyện-xã

Đến ngày 6.4, TP Hải Dương và các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Bình Giang và Nam Sách đã được hỗ trợ cài đặt xong phần mềm hợp trực tuyến từ cấp huyện tới cấp xã. Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu trong tuần này sẽ hỗ trợ hoàn tất việc cài đặt cho các địa phương còn lại.

Ngoài phần mềm nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh, sở phối hợp hướng dẫn các đơn vị cấp huyện sử dụng các phần mềm hợp trực tuyến của VNPT và Zoom. Để hợp trực tuyến, các địa phương cần có đường truyền internet ổn định và máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Khó khăn về kỹ thuật trong một số cuộc họp trực tuyến của các huyện đã được kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, bảo đảm chất lượng khá ổn định.

Bước đầu, phần mềm nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh có chất lượng tốt hơn cả về âm thanh và hình ảnh. Sau khi triển khai xong, sở sẽ đánh giá về chất lượng và tính bảo mật để tham mưu sử dụng phần mềm đồng bộ trong toàn tỉnh.

THU MINH

## 40 mẫu xét nghiệm chưa có kết quả

Tính đến chiều tối 6.4, toàn tỉnh còn 314 người phải cách ly, giảm 179 người so với ngày 5.4. Trong đó, 32 người đang cách ly y tế tại cơ sở tập trung (giảm 28 người), 282 người cách ly ở gia đình, nơi cư trú (giảm 151 người).

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh chỉ còn 1 người cách ly (giảm 2 người), Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 6 người (giảm 10 người).

Đến ngày 6.4, toàn tỉnh đã lấy 1.416 mẫu xét nghiệm, 1.376 mẫu đã có kết quả âm tính, còn chờ kết quả 40 mẫu.

HOÀNG HÀ

## Giá thủy sản giảm mạnh

Theo một số tiểu thương kinh doanh thủy sản tại các chợ dân sinh ở huyện Nam Sách, TP Hải Dương..., hiện giá các mặt hàng thủy sản giảm mạnh từ 50.000-70.000 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, tôm sú loại to còn 220.000-250.000 đồng/kg, bạch tuộc lớn giảm còn 370.000 đồng/kg, mực loại to 220.000 đồng/kg, tôm hùm xanh 650.000 đồng/kg, ghẹ 390.000 đồng/kg...

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nhà hàng, quán ăn đóng cửa, người dân hạn chế ra ngoài và chi tiêu nên buôn bán gặp nhiều khó khăn. Các tiểu thương buộc phải hạ giá sản phẩm để kích cầu tiêu dùng.

PV



Ngày 7.4

Thời tiết Thủy văn

1. Thời tiết: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ: 15 - 20 độ C.

2. Thủy văn: Mức nước các sông xuống theo thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh triều lúc 9 giờ ở mức: 0m90-1m. Sông Gù tại Bá Nha đỉnh triều lúc 7 giờ ở mức: 0m85-0m95.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN HẢI DƯƠNG



TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI AGRIBANK

Mã ngoại tệ	Mua tiền mặt	Mua chuyển khoản	Bán
1 USD =	23.380 VNĐ	23.380 VNĐ	23.520 VNĐ
1 EUR =	25.084 VNĐ	25.134 VNĐ	25.584 VNĐ
1 GBP =	28.373 VNĐ	28.473 VNĐ	28.923 VNĐ

(Ngày 6.4.2020)

## Chung sức chống dịch

(Tiếp theo trang 1)

đồng, cùng các trang thiết bị, vật tư y tế... với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 5 và 6.4, **lãnh đạo Tỉnh đoàn** đã tới động viên đoàn viên thanh niên trực tại các chốt kiểm dịch trong tỉnh. Đoàn đã tặng nhiều mũ chắn giọt bắn, khẩu trang, găng tay y tế, bánh kẹo cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Sáng 6.4, **lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kim Thành** đã đến trao khẩu trang và 2 triệu đồng cho mỗi chốt kiểm soát dịch của tỉnh và huyện. Lãnh đạo huyện cũng tới động viên lực lượng làm việc tại các chốt kiểm dịch cấp xã và kiểm tra công tác phòng dịch tại một số công ty, xí nghiệp trên địa bàn.

Huyện Kim Thành đã thành lập 20 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào huyện và các xã. 18 xã, thị trấn của huyện cũng thành lập ít nhất 5 chốt/xã để kiểm soát dịch Covid-19.

Đến ngày 6.4, Ủy ban MTTQ

các cấp của huyện Cẩm Giàng đã tiếp nhận trên 267 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài tiền mặt, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ 600 kg gạo, 6.770 khẩu trang các loại, 280 mũ chắn giọt bắn, 12 máy đo thân nhiệt, 21 lít và 679 chai nước rửa tay sát khuẩn các loại, 120 chai nước súc miệng, 100 găng tay y tế cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Ngày 6.4, **Liên đoàn Lao động TP Hải Dương** đã vận động 97 chủ nhà trọ tại các phường Cẩm Thượng, Ái Quốc, Bình Hàn giảm 25-30% giá thuê gần 200 phòng trọ cho trên 300 công nhân lao động trong quý II.

Trưa 6.4, **Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ** phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH GFT Việt Nam tặng 15.000 chiếc khẩu trang và 7.500 bánh xà phòng sát khuẩn, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho 7.500 công nhân của công ty ở chi nhánh tại xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ).

Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ cũng phát khoảng 1.000 tờ rơi

tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19 cho công nhân.

Công ty TNHH GFT Việt Nam (100% vốn đầu của Trung Quốc) chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em.

Sáng 6.4, **khu dân cư số 5, phường Nhị Châu** (TP Hải Dương) chuyển hơn 13 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ phường để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Số tiền này do cán bộ, đảng viên, người dân trong khu đóng góp.

**Tập đoàn Hà Phương** đã trao tặng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Miện và các xã Phạm Kha, Lam Sơn, Cao Thắng, Tứ Cường vật tư y tế, tiền mặt với tổng trị giá 170 triệu đồng.

Trước đó, tập đoàn này cũng trao tặng huyện Thanh Miện 10.000 chiếc khẩu trang y tế, xã Phạm Kha 1.000 khẩu trang y tế và 100 kg thuốc khử trùng sát khuẩn Cloramin B.

**Công ty TNHH Minh Hiệp** tặng 6 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 6 chốt kiểm

soát dịch Covid-19 của huyện Nam Sách.

Ngày 6.4, **Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Thanh Sơn** ở xã Thanh Sơn (Thanh Hà) ủng hộ 5 triệu đồng và 20 mũ chắn giọt bắn cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã.

Từ ngày 31.3 đến nay, **nhóm từ thiện Thiện nguyện Thành Đông** đã tặng 12.300 mũ chắn giọt bắn cho các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cơ sở y tế, người dân và tiểu thương nhiều chợ trong tỉnh...

Sáng 6.4, **gia đình ông Phạm Quốc Sứ** ở thôn Thị Đức, xã Nhật Tân (Gia Lộc) đã đến Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc để ủng hộ 50 triệu đồng cho hoạt động phòng chống dịch. Ông Sứ làm nông nghiệp ở địa phương và là cá nhân ủng hộ nhiều tiền nhất nhất huyện tính đến thời điểm này.

Đến chiều 6.4, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Gia Lộc đã tiếp nhận được hơn 614 triệu đồng, 17.000 khẩu trang và một số vật dụng y tế.

PV-CTV

## Doanh nghiệp đông công nhân chủ động phòng dịch

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh với hàng nghìn lao động luôn chủ động phòng chống dịch bệnh.

Ông Đỗ Đức Đôn, Phó Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương cho biết với gần 5.000 cán bộ, công nhân và chuyên gia, công tác phòng chống dịch Covid-19 là ưu tiên số 1 của doanh nghiệp trong lúc này. Từ ngày đầu có dịch, mọi hoạt động ra vào công ty được kiểm soát chặt chẽ. Trước khi vào nhà máy, cán bộ, công nhân được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Toàn bộ khuôn viên nhà máy được phun thuốc khử trùng. Khách đến giao dịch được ghi lại họ tên, yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt đầy đủ. Từ ngày 30.3, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, doanh nghiệp cấm khách hàng vào bên trong khuôn viên nhà máy. Xe chở chuyên gia, kỹ sư, công nhân tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của Chính phủ, giảm 50% lượng người để bảo đảm khoảng cách an toàn trong suốt quá trình di chuyển. Mọi giao dịch thực hiện qua thư điện tử hoặc bên ngoài công bố vệ với các biện pháp phòng dịch chặt chẽ. "Cấm vào khuôn viên nhà máy có thể gây bất tiện cho khách hàng nhưng việc này góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân công ty nên khách hàng cũng hiểu và tuân thủ tuyệt đối yêu cầu", ông Đôn nói.

Đo đạc thù công việc, trong



Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc ở Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương

những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gần 1.200 công nhân Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại vẫn chia 3 ca hoạt động bình thường. Để duy trì sản xuất liên tục, công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu với những việc làm cụ thể. Tại tất cả các vị trí làm việc, doanh nghiệp đều treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cách phòng chống dịch. Kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu toàn bộ cán bộ, người lao động (NLD) và khách hàng đeo khẩu trang trước khi vào làm việc. Các vị trí sản xuất, văn phòng làm việc được trang bị cồn rửa tay và cồn sát khuẩn. Vệ sinh bàn làm việc, điện thoại bằng cồn sát khuẩn sau mỗi ca làm việc. Hàng tuần, công ty phối hợp với Trung tâm Y tế TP Chí Linh phun khử trùng toàn bộ khu vực làm việc và khu tập thể. Tất cả các cuộc

họp chuyên môn, họp giao ban sản xuất được thực hiện trực tuyến. Công ty đã lập phương án "4 tại chỗ", dự phòng sẵn sàng các điều kiện cần thiết nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng vẫn bảo đảm lực lượng vận hành phục vụ sản xuất điện an toàn.

Bảo đảm an toàn cho gần 20.000 công nhân làm việc là nhiệm vụ sống còn của Công ty TNHH May Tinh Lợi (khu công nghiệp Nam Sách) trong lúc này. Công ty thông báo, cập nhật thường xuyên thông tin về dịch bệnh, cách phòng chống và những yêu cầu của cơ quan chức năng đến NLD. Doanh nghiệp cung cấp khẩu trang, yêu cầu NLD đeo trong suốt quá trình làm việc; trang bị xà phòng, nước rửa tay cho các bộ phận; vệ sinh nhà xưởng, nhà vệ sinh, căng tin, văn phòng thường xuyên bằng nước khử khuẩn. Tại các phòng

khám, cổng ra vào, đơn vị đã trang bị máy đo thân nhiệt. Mỗi phòng khám có 1 phòng cách ly cho những người nghi nhiễm. Các cuộc họp của công ty đều thực hiện trực tuyến... Đối với khách đến giao dịch, công ty kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng ra vào. Yêu cầu khách khai báo lịch sử đi lại, tình trạng sức khỏe trong 14 ngày. Những khách đến hoặc đi qua vùng dịch nhưng không có xác nhận cách ly đủ 14 ngày sẽ không được phép vào nhà máy. Công ty tăng cường xe vận chuyển công nhân, chuyên gia để bảo đảm số lượng, khoảng cách trên mỗi chuyến xe. Một số chuyên gia người nước ngoài đã ở Việt Nam từ trước Tết Canh Tý 2020 được kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Tại Công ty TNHH Kefico Việt Nam (khu công nghiệp Đại An), gần 1.500 công nhân luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Chính phủ và của tỉnh trong phòng chống dịch; đeo khẩu trang, đo thân nhiệt là yêu cầu bắt buộc. Tại phòng ăn, doanh nghiệp đã lắp đặt vách ngăn trên bàn ăn để ngăn ngừa dịch bệnh; yêu cầu công nhân tuân thủ khoảng cách trong quá trình làm việc cũng như khi xếp hàng lấy khẩu phần ăn, không tập trung quá 2 người trong thời gian nghỉ giữa ca. Tại phòng y tế, 10 giường bệnh đã được chuẩn bị, sẵn sàng cho việc cách ly nếu có trường hợp nghi nhiễm.

Với sự chủ động, tích cực, các doanh nghiệp lớn trong tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho NLD nhằm duy trì hoạt động sản xuất, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

BẢO LONG

## Đoàn viên thanh niên hướng dẫn hơn 45.000 người khai báo y tế

Trong Tháng Thanh niên, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tổ chức 2 chương trình khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho gần 400 người thuộc diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện 461 công trình, phần việc thanh niên tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Các cấp bộ đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 2.500 lượt học sinh khối THPT; giới thiệu việc làm cho 1.809 đoàn viên thanh niên, trong đó có 524 người được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phát hơn 50.000 tờ rơi, 12.000 pa nô, áp phích tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống dịch Covid-19. Thanh niên đã phát tặng gần 100.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải; 3.800 tuýp thuốc đánh răng kháng khuẩn, 14.960 chai dung dịch cồn và hàng chục nghìn chai nước muối súc họng, bánh xà phòng cho người dân, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly ở Trung đoàn 125.

Đến ngày 1.4, các cấp bộ đoàn đã hướng dẫn hơn 45.000 người sử dụng ứng dụng NCOVI khai báo y tế.

MINH NGUYỆT

## Địa phương đầu tiên cấp phiếu kiểm soát dịch cho người dân đi lại

Từ ngày 2.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà cấp phiếu kiểm soát dịch bệnh cho người dân đi lại, ra vào địa bàn huyện.

Trên phiếu yêu cầu người dân khai báo đầy đủ thông tin: ngày, tháng, năm sinh; họ tên; địa chỉ; thân nhiệt. Phiếu kiểm soát có giá trị trong vòng 24 giờ. Khi đến chốt kiểm soát cấp huyện gần nhất, người dân sẽ được phát phiếu, hướng dẫn kê khai thông tin, đo thân nhiệt. Nếu không có dấu hiệu nghi ngờ, sẽ được mang phiếu này đi theo, trình lực lượng chức năng nếu phải qua chốt kiểm soát khác.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà, việc cấp phiếu kiểm soát dịch bệnh cho những người dân có việc phải đi lại, ra vào địa bàn sẽ khắc phục tình trạng chôn chờ, người dân không phải chờ đợi lâu tại các chốt để đo thân nhiệt và khai báo thông tin. Huyện Thanh Hà là địa phương đầu tiên thực hiện việc cấp phiếu này.

Huyện Thanh Hà hiện còn 2 chốt kiểm soát cấp huyện tại đường 390 đoạn giáp xã Quyết Thắng (TP Hải Dương); xã Thanh Hải đoạn giáp với xã Tiên Tiến (TP Hải Dương). Các xã trong huyện còn 30 chốt đi vào đường liên xã.

PV

# Hiến máu tình nguyện trong mùa dịch

Từ đầu năm đến nay, có nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN). Các đơn vị như Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Khoa Huyết học lâm sàng - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cũng chủ động điều chỉnh công tác HMTN để phù hợp tình hình mới.

## Doanh nghiệp, cá nhân tích cực

Biết đến tình trạng thiếu máu trầm trọng sau Tết Canh Tý 2020 tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm Anh ngữ Apex Leader Hải Dương 2 (đường Trường Chinh, TP Hải Dương) đã phối hợp với Khoa Huyết học lâm sàng - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức HMTN vào đầu tháng 2. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi HMTN khi các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh hết máu dự trữ. Trung tâm có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên thì hầu hết đều đăng ký hiến máu, kết quả thu được 15 đơn vị máu.

Ngày 11.3, Công ty TNHH Suntel Vina ở khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương) lần đầu tiên phối hợp Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức chương trình HMTN, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên công ty tham gia, đã thu được 27 đơn vị máu. Chị Đồng Kiều Trang, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự công ty cho biết nhận được công văn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về hưởng ứng phong trào HMTN, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo công đoàn tuyên truyền đến công nhân về chương trình này và quyền lợi khi HMTN. Doanh nghiệp bố trí lịch hiến máu vào giờ nghỉ trưa để không ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Nhiều cán bộ, công nhân viên công ty tích cực hiến máu.

Không chỉ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia phong trào HMTN, nhiều người dân cũng hăng hái hưởng ứng. Vừa qua, chị Lê Thị Ngân ở thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, làm việc tại UBND xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) đã đến HMTN tại Khoa Huyết học lâm sàng - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). "Thấy nhiều bệnh



Nhân viên Công ty TNHH Suntel Vina (khu công nghiệp Đại An) hiến máu tình nguyện trong giờ nghỉ trưa

viện thiếu máu điều trị cho bệnh nhân, tôi đã vận động thêm 4 người khác cùng đi HMTN. Đến nay tôi đã HMTN khoảng 8-9 lần và sẽ tiếp tục hiến máu khi còn đủ sức khỏe", chị Ngân cho biết.

Từ đầu năm đến nay có 3 đơn vị trong tỉnh lần đầu tiên phối hợp tổ chức HMTN là Trung tâm Anh ngữ Apex Leader Hải Dương 2, các Công ty TNHH: Suntel Vina, Công nghệ Nissei Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng) và 19 người đến HMTN tại Khoa Huyết học lâm sàng - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

## Chủ động tiếp nhận

Các đơn vị tổ chức HMTN đã chủ động thay đổi hoạt động hiến máu trong tình hình dịch Covid-19 kéo dài.

Thời gian qua, do nhiều cuộc HMTN bị hoãn tổ chức nên từ đầu tháng 2 đến nay, Khoa Huyết học lâm sàng - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã kêu gọi và tiếp nhận người đến HMTN vào tất cả các ngày trong tuần, 24/24 giờ đều có nhân viên y tế tiếp nhận máu hiến tình nguyện. Khoa bố trí nhân viên y tế đến tận cơ sở để lấy máu, người lao động không cần đến bệnh viện mà hiến máu ngay tại nơi làm việc. Tại chương trình HMTN ở Công ty TNHH Suntel Vina, doanh nghiệp này đề nghị tổ chức từ 12-13 giờ để không ảnh hưởng đến thời gian làm việc của công nhân. Vì vậy, khoa đã chuẩn bị

7 bàn lấy máu, huy động 18 y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện để tiếp nhận máu.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Xuân Hoàng, Trưởng Khoa Huyết học lâm sàng - Truyền máu cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình trạng thiếu máu điều trị diễn ra thường xuyên từ Tết đến nay nên khoa đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia HMTN".

Ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Chủ thập đồ tỉnh cho biết thời gian qua, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức hiến máu an toàn. Các chương trình HMTN đều được thực hiện tại các địa điểm thông thoáng, thuận tiện, có khu vực đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Các tình nguyện viên trong chương trình HMTN đều quan tâm nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, chỉ nên đăng ký hiến máu khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có các biểu hiện bệnh, trả lời trung thực các câu hỏi của nhân viên y tế về tình trạng sức khỏe và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19, thông báo kịp thời cho đơn vị tiếp nhận máu về các triệu chứng như ho, sốt, khó thở mới xuất hiện sau khi hiến máu hoặc trong vòng 14 ngày kể từ ngày hiến máu...

Nhờ các biện pháp trên, trong quý I, toàn tỉnh đã tổ chức được 12 chương trình HMTN, thu nhận 1.560 đơn vị máu, chỉ giảm 400 đơn vị máu so với cùng kỳ năm ngoái.

VIỆT QUỲNH

## Không dùng điện bẫy chuột

Lúa xuân đang bị chuột gây hại rải rác trên các khu đồng. Ở một số địa phương, chuột gây hại cục bộ với tỷ lệ hại từ 3-5% số đánh lúa, có nơi từ 7-10%.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, đồng thời bảo đảm hiệu quả, an toàn trong công tác diệt chuột, Ban

Chỉ đạo diệt chuột tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phân công cán bộ tích cực bám sát địa bàn, điều tra, theo dõi chặt tình hình gây hại của chuột, có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tăng cường các biện pháp diệt chuột thủ công bằng phương pháp truyền thống như săn chuột, soi bắt, đặt

cạm bẫy, tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột dưới mọi hình thức. Cấp xã phát động toàn dân ra quân săn bắt chuột thủ công, tích cực dọn cỏ, phát quang bụi rậm, thu vớt bèo trên kênh mương để hạn chế nơi ẩn nấp của chuột (tối thiểu từ 1-2 đọt/vụ).

PV

# Nông dân Cẩm Giàng thắng lớn vụ cà rốt

VỚI sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong xúc tiến tiêu thụ cà rốt và những thuận lợi do yếu tố khách quan, người nông dân Cẩm Giàng đã có một vụ cà rốt bội thu.

11.000 tấn cà rốt, tăng 1.000 tấn so với năm trước. Trước đây, doanh nghiệp phải xuất khẩu qua đối tác là người Trung Quốc nhưng gần đây có thể xuất trực tiếp nên lợi nhuận cao hơn".

## Tiêu thụ dễ dàng

Huyện Cẩm Giàng có gần 490 ha cà rốt, tập trung ở các xã Đức Chính và Cẩm Văn. Là vùng cà rốt lớn của tỉnh với chất lượng tốt nên mỗi khi đến vụ thu hoạch, không chỉ thương lái trong tỉnh mà còn nhiều thương lái ngoài tỉnh và nước ngoài về đây thu mua mang đi tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

Năm nay, cà rốt Cẩm Giàng đầu vụ giá rẻ nhưng càng về sau giá lại càng tăng. Đầu vụ, giá bán cả 1 sào cà rốt chỉ từ 2-3 triệu đồng nhưng sau Tết tăng lên 5-6 triệu đồng và cuối vụ lên đến trên 10 triệu đồng. Năng suất cà rốt năm nay đạt khoảng 38 tấn/ha (tương đương năm trước), nhưng giá bán cao hơn từ 25-30%, người dân thu lãi 140 triệu đồng/ha, tăng 30 triệu đồng/ha.

So với những loại cây trồng khác, cà rốt có thể thu rải vụ nên người trồng không quá lo lắng về áp lực đầu ra. Người dân có thể chủ động điều chỉnh thời gian thu hoạch cho phù hợp. Gia đình chị Nguyễn Thị Duyên ở xã Đức Chính có 7 sào cà rốt trồng ở bãi ngoài. Khi cà rốt được thu hoạch nhưng giá thấp, chị không bán ngay mà hẹn thương lái đến sau Tết. "Tôi cũng lo lắng lắm vì không biết ngoài Tết giá bán thế nào nhưng vẫn cố chờ đợi. May mắn khi đó giá bán tăng mạnh. Với 7 sào cà rốt, tôi lãi trên 35 triệu đồng. Nhiều năm trồng cà rốt nhưng năm nay mới được giá bán cao như vậy", chị Duyên phấn khởi cho biết.

Năm nay, người thu mua cà rốt cũng vui mừng không kém bởi thị trường tiêu thụ dễ dàng. Từ sau Tết, Công ty CP Chế biến nông sản Tân Hương ở xã Cẩm Văn thu mua lượng cà rốt gấp 2-3 lần so với trước Tết. Số cà rốt này được công ty phân loại và xuất sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia... Anh Nguyễn Đức Mệnh, Giám đốc công ty cho biết: "Năm nay, cả vụ tôi thu mua được

## Nắm vững cơ hội

Khắc phục tình trạng "được mùa mất giá và mất mùa được giá" như nhiều loại cây trồng khác, ngay khi bắt đầu vụ cà rốt, huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo người dân tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất theo quy trình sạch, góp phần nâng cao chất lượng cây trồng, khẳng định giá trị trên thị trường. Năm nay, huyện có gần 49 ha cà rốt sản xuất theo quy trình VietGAP, trong đó xã Đức Chính gần 34 ha, còn lại ở xã Cẩm Văn.

Bên cạnh sản xuất, huyện chú trọng tiêu thụ sản phẩm cho người dân, coi đây là khâu quan trọng nhất trong nâng cao hiệu quả của cây trồng. Đây là năm đầu tiên UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ cà rốt. Qua đó đã có nhiều doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh biết đến và tham gia tiêu thụ sản phẩm.

Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, thương lái Trung Quốc không sang thu mua, lãnh đạo xã Đức Chính không lo lắng mà nhận định đây sẽ là cơ hội để cà rốt của xã xuất trực tiếp ra thị trường nước ngoài. Xã chỉ đạo chủ các cơ sở thu mua phải nắm bắt thật tốt cơ hội này. Trong xuất khẩu không được gian dối mà nghiêm túc tuân thủ các quy định của phía đối tác về chất lượng, mẫu mã, sản lượng. "Chúng tôi yêu cầu người dân nghiêm túc giữ chữ tín để khách hàng tin tưởng và quay lại tiếp tục hợp tác. Có như vậy, những năm sau cà rốt Đức Chính không bị phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc", ông Vương Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đức Chính cho biết.

Vụ tới huyện Cẩm Giàng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mời gọi nhiều doanh nghiệp về thu mua cà rốt, giúp người dân yên tâm mở rộng sản xuất.

THANH HÀ



Năm nay, người dân huyện Cẩm Giàng phấn khởi vì giá bán cà rốt tăng so với năm trước



## QUA CÁC ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ

# Hạn chế chưa được khắc phục

NGÀY 5.3, Đại hội Đảng bộ xã Thái Tân (Nam Sách) lần thứ 29 là đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Trong tháng 3, các cơ sở đảng được cấp ủy cấp huyện và tương đương lựa chọn tiến hành đại hội điểm đã khẩn trương tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Đến hết tháng 3, 27 trong tổng số 28 tổ chức cơ sở đảng được chọn làm điểm đã hoàn thành tổ chức đại hội. Còn Đảng bộ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà (đơn vị được Huyện ủy Thanh Hà chọn tổ chức đại hội điểm) phải lùi thời gian tổ chức do tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội khá bài bản. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung cho tổ chức đại hội ở cấp mình bảo đảm các yêu cầu đề ra. Các đại hội thực hiện tốt nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và



Các đại biểu dự hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Gia Lương (Gia Lộc) nhiệm kỳ 2020-2025

đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng. Các đại hội đã bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành khóa mới với số phiếu tập trung cao. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiều xã được bảo đảm và cao hơn trung bình nhiệm kỳ trước. Tại các đại hội, những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số hạn chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng bộ

xã Thái Tân vẫn chưa được các cấp ủy tiếp thu nghiêm túc, điều chỉnh kịp thời. Báo cáo chính trị của nhiều cơ sở đảng cấp xã vẫn còn chung chung, chưa có nhiều số liệu để minh chứng kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, so sánh với các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tại các đại hội, ý kiến thảo luận vẫn còn nặng về báo cáo, liệt kê thành tích, chưa đi sâu đề xuất những giải pháp thiết thực, phù hợp để tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Một số

báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ còn dài, phần khuyết điểm còn chung chung, chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cấp ủy trước những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra. Tại Đại hội Đảng bộ xã Gia Lương (Gia Lộc), quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy tại đại hội được triển khai khi chưa trình phương án nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt để đại hội xem xét, giới thiệu. Tại Đại hội Đảng bộ xã Kim Anh (Kim Thành) có 2 đại biểu chính thức vắng mặt do bị ốm, không có nhân sự thay thế do Đảng ủy xã không chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc bầu đại biểu dự khuyết dự đại hội. Ở một số đảng bộ cấp xã, cấp ủy khóa mới chưa bảo đảm tốt cơ cấu 3 độ tuổi, chưa đổi mới ít nhất 1/3 số lượng cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ...

Khó khăn chung khi tổ chức các đại hội điểm là do diễn biến của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động chào mừng và không khí đại hội. Một số văn bản của cấp trên hướng dẫn về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra, trang trí, khánh tiết tại đại hội chậm được ban hành nên

việc thực hiện ở cơ sở còn lúng túng. Xây dựng dự thảo chương trình hành động trình đại hội thảo luận là nội dung mới nên hầu hết cơ sở đảng thực hiện chưa tốt... Việc quán triệt rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở của một số cấp ủy cấp huyện và tương đương còn chưa thực sự sâu sắc, sát sao. Phần lớn những hạn chế của các đại hội điểm đều đã được chỉ ra sau đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh nhưng vẫn tái diễn, chậm được rút kinh nghiệm, khắc phục...

Thời gian tới, các Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sẽ tiến hành khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các kế hoạch, hướng dẫn khác của Trung ương và của tỉnh để chỉ đạo các đại hội bảo đảm bài bản, chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ sở đảng cần nghiên cứu kỹ, nghiêm túc rút kinh nghiệm qua đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh và cấp huyện để không lặp lại những hạn chế đã được chỉ ra.

HOÀNG BIÊN

## TP HẢI DƯƠNG

# Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

LÀ "trái tim" của cả tỉnh, TP Hải Dương đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ xứng tầm yêu cầu nhiệm vụ mới.

### Hỗ trợ cán bộ trưởng thành từ cơ sở

Cuối năm 2015, tại cuộc làm việc với Thành ủy Hải Dương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẳng thắn nêu một số hạn chế trong công tác cán bộ của địa phương như chất lượng, trình độ cán bộ chưa tương xứng với tầm phát triển, chưa bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ... Tiếp thu ý kiến và quyết tâm khắc phục hạn chế, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất lộ trình sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị toàn thành phố, nỗ lực nâng tầm công tác cán bộ đáp ứng bước phát triển mới.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ ở các khâu. Trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ qua việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định hiện hành. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình. Nổi bật là công tác điều động, luân chuyển để bồi dưỡng, đào tạo thực tế cho cán bộ trẻ. Phạm vi luân chuyển được thực hiện giữa khối Đảng,

đoàn thể sang khối chính quyền, giữa các phòng, ban, đơn vị với nhau; luân chuyển từ thành phố về các phường, xã và ngược lại; luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, từ đơn vị này sang đơn vị khác. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã điều động, luân chuyển 17 cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố làm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; luân chuyển ngang 4 đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường; thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND tại các phường Nam Đông, Cẩm Thượng. Qua luân chuyển, nhiều cán bộ trẻ đã trưởng thành nhanh, đóng góp nhiệt huyết, sáng tạo, thay đổi phương thức lãnh đạo, tạo sự phát triển tích cực cho địa phương. Đặc biệt, thành phố đã dành sự quan tâm, hỗ trợ tối đa cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Trong cả nhiệm kỳ, thành phố đã cử 26 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 567 đồng chí học trung cấp chính trị; 7 đồng chí học thạc sĩ, 160 đồng chí học lớp chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 387 bí thư, cấp ủy viên; bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 2.875 quần chúng và 2.168 đảng viên mới.

Cùng với sắp xếp, tinh gọn tổ



Cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) đều là cán bộ luân chuyển. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND phường Tân Bình (người cầm loa) tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng chống dịch Covid-19

chức bộ máy, nghiêm túc thực hiện lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thành ủy chỉ đạo tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý, phát triển nhân lực. Trong 5 năm, thành phố giảm 457 chỉ tiêu biên chế; dự kiến đến hết năm 2020 tinh giản được 700 trong tổng số 1.933 cán bộ không chuyên trách của các phường, xã, thôn, khu dân cư.

### Tăng lựa chọn cán bộ qua thi tuyển

Nhiệm kỳ mới, để đạt mục tiêu xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn trước năm 2030, dự thảo báo cáo chính trị

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đề ra mục tiêu đổi mới và thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, thành phố tiếp tục thí điểm sáp nhập một số cơ quan có chức năng tương đồng và rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ, chính sách cán bộ. Sắp xếp lại tổ chức, biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, thực hiện ít nhất 20% số xã, phường có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ngay sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Thực hiện nhất quán chủ trương 1 trong 3 chức danh của Thường

trực cấp ủy phường, xã không phải là người địa phương; cán bộ giữ các chức danh chủ chốt của các phường, xã không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, thành phố dự kiến giới thiệu 45-47 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới, trong đó giới thiệu 11 đồng chí nữ, 7 đồng chí dưới 40 tuổi. Cơ cấu dự kiến thuộc các khối bảo đảm quy định. Thành ủy cũng đã phê duyệt công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Cơ cấu nhân sự dự kiến tham gia các cấp ủy khóa mới được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong nhiệm kỳ qua, trọng tâm là từ năm 2017 đến nay.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Việt Dũng, thành phố sẽ xây dựng cơ chế đánh giá và đổi mới công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ kế cận bảo đảm cơ cấu về độ tuổi, trình độ, năng lực cho giai đoạn tiếp theo. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu Thành ủy đổi mới công tác cán bộ theo hướng tăng lựa chọn qua thi tuyển và qua đề án nhân sự trong quy hoạch; xem xét cơ chế từ chức, không bổ nhiệm lại khi không hoàn thành nhiệm vụ theo cam kết. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ. Coi trọng kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ.

PV

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG**

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương (Vietcombank Hải Dương) cần tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm làm việc tại vị trí cán bộ khách hàng.

- Số lượng, vị trí tuyển dụng:  
+ Cán bộ khách hàng có kinh nghiệm: 2 chỉ tiêu
- Đối tượng tuyển dụng:  
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.  
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án tiền sự.
- Trình độ học vấn và trường đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường đào tạo sau:  
+ Các trường đại học công lập trong nước/các trường đại học Việt Nam liên kết với các trường đại học nước ngoài/đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường đại học nước ngoài có uy tín  
+ Các trường đại học ngoài công lập bao gồm: Đại học RMIT (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); Đại học Dân lập Duy Tân ở Đà Nẵng, Đại học Dân lập Thăng Long (tại Hà Nội); Đại học Dân lập Văn Lang (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính - Marketing (tại

TP Hồ Chí Minh); Đại học Hoa Sen (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tây Đô (tại Cần Thơ); Đại học Dân lập Lạc Hồng (tại Đồng Nai); Đại học FPT (tại Hà Nội); Đại học Cửu Long (tại Vĩnh Long); Đại học Bình Dương, Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Phan Thiết.

- Ghi chú:  
+ VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm;  
+ Trình độ thạc sĩ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.
- Kinh nghiệm công tác: Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, trong đó tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm về tín dụng.
  - Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
  - Thời gian nhận hồ sơ và hình thức nộp hồ sơ:  
- Nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm: Từ ngày 30.3.2020 đến 24 giờ ngày 31.12.2020.  
- Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.  
+ Ứng viên truy cập địa chỉ:  
<https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx> (Trang web vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí.  
+ Thực hiện nộp hồ sơ tại địa chỉ: <https://tuyendung.vietcombank.com.vn/>

**THÔNG BÁO****VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI DI CHUYỂN MỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG KHU DÂN CƯ, ĐÔ THỊ TÂN PHÚ HƯNG, TP HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23.1.2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư (KDC), đô thị Tân Phú Hưng.

Thực hiện Thông báo số 568/TB-UBND ngày 24.7.2019 của UBND TP Hải Dương về thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng điều chỉnh mở rộng KDC, đô thị Tân Phú Hưng (TP Hải Dương), Hội đồng giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND các phường: Hải Tân, Tân Hưng và các KDC liên quan tổ chức cho các hộ, cá nhân có phần mộ người thân nằm trong phạm vi thực hiện dự án tiến hành kê khai phần mộ của gia đình để các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí vị trí di chuyển, lập kế hoạch kiểm đếm chi tiết, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các gia đình, cá nhân có phần mộ nằm trong chỉ giới quy hoạch thực hiện dự án, Hội đồng giải phóng mặt bằng TP Hải Dương đề nghị người dân thực hiện kê khai tại các địa điểm sau:

1. Tại phường Hải Tân: Người dân đến trụ sở UBND phường, liên hệ với ông Vương Văn Mạnh là công chức địa chính, số điện thoại: 0962.662.992 hoặc kê khai trực tiếp với ông Trần Văn Sang, Trưởng KDC số 5, số điện thoại: 0936.166.697.

2. Tại phường Tân Hưng: Người dân đến trụ sở UBND phường, liên hệ với ông Nguyễn Đức Long là công chức địa chính, số điện thoại: 0909.303.558 hoặc liên hệ trực tiếp với ông Vương Văn Sự, Trưởng KDC Khuê Liễu, số điện thoại: 0904.414.628.

Thời gian kê khai xong trước ngày 30.4.2020.

**HỘI ĐỒNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TP HẢI DƯƠNG**

**THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH**

Tên bên mời thầu: **UBND phường Nhị Châu**  
Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền thanh.  
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020.  
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.  
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.  
Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ ngày 9.4.2020 đến trước 14 giờ ngày 16.4.2020.  
Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng HĐND-UBND phường Nhị Châu (phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).  
Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 16.4.2020  
Thời gian mở thầu: 14 giờ 15 ngày 16.4.2020.

**THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH**

Tên bên mời thầu: **UBND phường Thanh Bình**  
Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống truyền thanh.  
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020.  
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.  
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.  
Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10 giờ ngày 9.4.2020 đến trước 10 giờ ngày 16.4.2020.  
Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng HĐND - UBND phường Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).  
Thời gian đóng thầu: 10 giờ ngày 16.4.2020  
Thời gian mở thầu: 10 giờ 15 ngày 16.4.2020

**THÔNG BÁO**

**Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương** tổ chức đấu giá:  
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.  
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND TP Chí Linh; số 162 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.  
3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá: 8 giờ 30 ngày 8.5.2020 tại hội trường UBND phường Văn Đức, TP Chí Linh.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:  
Quyền sử dụng 920 m<sup>2</sup> đất ở, được chia thành 5 lô đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư Mẫu 8 Khê Khẩu, phường Văn Đức, TP Chí Linh.  
5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá và tiền đặt trước:  
Từ lô 03 đến lô 07 giá: 4.700.000 đồng/m<sup>2</sup>; tiền đặt trước: 170.000.000 đồng/lô đất  
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Trực tiếp đăng

ký từ ngày 1.4.2020 đến 16 giờ ngày 5.5.2020 tại UBND phường Văn Đức, TP Chí Linh hoặc tại Đội Quản lý trật tự đô thị TP Chí Linh, số 405 Thái Học 3, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.  
- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có nhu cầu sử dụng làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  
Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, điện thoại 0220.3845363.  
**Giám đốc: HOÀNG VĂN SƠN**

**MỜI ĐẶT BÁO HẢI DƯƠNG**

Trân trọng kính mời quý cơ quan, doanh nghiệp và độc giả đặt mua các ấn phẩm của Báo Hải Dương

TT	Loại báo	Giá (đ/tờ)
1	Báo Hải Dương	1.500
2	Báo Hải Dương cuối tuần	2.500

Kính mời bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các cơ sở bưu điện gần nhất. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - trị sự, Báo Hải Dương; điện thoại: 0948593363; email: phongquangcaobhd@gmail.com.

**THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH**

Tên bên mời thầu: **Văn phòng HĐND- UBND thị xã Kinh Môn**  
Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp.  
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020.  
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.  
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.  
Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ ngày 9.4.2020 đến trước 8 giờ ngày 16.4.2020.  
Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng HĐND - UBND thị xã Kinh Môn (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).  
Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 16.4.2020  
Thời gian mở thầu: 8 giờ 15 ngày 16.4.2020

**THÔNG BÁO**

**Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương** tổ chức đấu giá:  
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.  
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND TP Chí Linh; số 162 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.  
3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá: 8 giờ 30 ngày 9.5.2020 tại hội trường UBND phường Văn Đức, TP Chí Linh.  
4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:  
Quyền sử dụng 1.645m<sup>2</sup> đất ở, được chia thành 18 lô đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư mới Vinh Đại, phường Văn Đức, TP Chí Linh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Stt	Vị trí quy hoạch	Số lượng (lô đất)	Giá khởi điểm (đồng/m <sup>2</sup> )	Tiền đặt trước (đồng/lô đất)
1	Lô LK01 - 07, LK01 - 08	2	5.000.000	80.000.000
2	LK01 - 16 đến LK01 - 18 LK02 - 6 đến LK02 - 18	16	6.000.000	100.000.000

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Trực tiếp đăng ký từ ngày 1.4.2020 đến 16 giờ ngày 6.5.2020 tại UBND phường Văn Đức, TP Chí Linh hoặc tại Đội Quản lý trật tự đô thị TP Chí Linh, số 405 Thái Học 3, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.  
- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có nhu cầu sử dụng làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  
Mọi chi tiết liên hệ tại trung tâm, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, điện thoại 0220.3845363.  
**Giám đốc: HOÀNG VĂN SƠN**

**THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH**

Tên bên mời thầu: **UBND xã An Thượng**  
Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền thanh khu dân cư.  
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020.  
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.  
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.  
Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ ngày 9.4.2020 đến trước 16 giờ ngày 16.4.2020.  
Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng HĐND - UBND xã An Thượng (xã An Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).  
Thời gian đóng thầu: 16 giờ ngày 16.4.2020  
Thời gian mở thầu: 16 giờ 15 ngày 16.4.2020



Nâng giá trị cuộc sống

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG**

Bạn đọc viết

# Trả lương theo sản phẩm - xu hướng tất yếu

**T**RUNG tuần tháng 2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ đình công của hơn 400 công nhân Công ty TNHH Sejin Vina ở xã Đông Tâm (Ninh Giang), chiếm khoảng 2/3 tổng số công nhân công ty. Lý do chính dẫn đến đình công là trước đó, doanh nghiệp này thông báo chuyển đổi hình thức trả lương từ tính thời gian sang khoán sản phẩm. Số công nhân trên không đồng ý với quyết định của công ty đã tổ chức đình công, yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục trả lương theo thời gian làm việc. Yêu cầu này của công nhân không được đáp ứng. Sau đó hơn 300 công nhân đã chấp nhận quay trở lại làm việc.

Qua vụ việc này cho thấy công nhân vẫn chưa nhận thức đúng về vấn đề tiền lương trong doanh nghiệp. Các điều 90 và 94 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ tiền lương trả cho người lao động (NLD) căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Trong đó, trả lương theo sản phẩm là trả cho NLD hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao

động với thù lao lao động, có tác dụng khuyến khích NLD nâng cao năng suất lao động.

Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức trả lương theo sản phẩm, nhất là những doanh nghiệp may mặc, da giày... có quy mô lớn. Đây được coi là xu hướng tất yếu của quan hệ lao động trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Trả lương theo sản phẩm không chỉ giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đơn hàng mà thu nhập của NLD cũng được nâng lên, đánh giá đúng tay nghề, trình độ của họ. Qua tìm hiểu, một số doanh nghiệp như May Tinh Lợi, Formostar Việt Nam, May Đông Tâm... sau khi trả lương theo sản phẩm có nhiều công nhân đạt thu nhập từ 8 triệu đồng/tháng trở lên, cao hơn hẳn so với mức trả lương theo thời gian công ty từng áp dụng. Như vậy, trả lương theo sản phẩm sẽ loại bỏ được cách tính lương cào bằng như trả lương theo thời gian. Người làm tốt sẽ có thu nhập cao, những người chây ì, tay nghề thấp thì thu nhập hạn chế. Điều này chính là lý do có nhiều lao động phản đối trả lương theo sản phẩm như ở Công ty TNHH Sejin Vina nói trên.

Tuy nhiên, khi áp dụng trả lương theo sản phẩm, các doanh nghiệp cần

tính đến việc không để NLD làm việc quá sức. Trên thực tế đã từng xảy ra một số vụ đình công như ở các Công ty TNHH: Nam Yang Delta (khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương), Tân Long (Ninh Giang) do công nhân bị ép sản lượng quá cao. Các doanh nghiệp cần tính toán hài hòa khi áp chỉ tiêu giữa tổ sản xuất mẫu với công nhân làm đại trà. Tổ sản xuất mẫu bao giờ cũng gồm những người có tay nghề cao, có thâm niên làm việc tốt hơn. Vì vậy, cùng một mã hàng ấy giữa tổ sản xuất mẫu và công nhân sản xuất đại trà sẽ có sự chênh lệch nhất định về thời gian hoàn thành.

Ở các doanh nghiệp đã trả lương theo sản phẩm thì tổ chức công đoàn cơ sở cần giám sát, nắm bắt thường xuyên, nhất là trong khoảng thời gian thực hiện tăng lương tối thiểu vùng. Việc này nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp lách luật bằng cách tăng khoán sản phẩm cho công nhân để tăng nguồn thu bù vào khoản tiền lương tối thiểu tăng theo quy định. Bên cạnh đó, khi thấy những mã hàng khó so với mặt bằng chung, có thể bị giảm số lượng sản phẩm làm ra, dẫn đến giảm thu nhập thì NLD cũng nên kịp thời phản ánh để doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

NGỌC THANH (TP Hải Dương)

## Y kiến bạn đọc

# Cần giãn cách các gian hàng trong chợ



**V**Ề duy trì hoạt động của các gian hàng, ki-ốt bán lương thực, thực phẩm tại các chợ dân sinh giúp cuộc sống người dân bớt xáo trộn. Tuy nhiên, tại một số chợ ở TP Hải Dương, các ban quản lý chợ lại đóng hết các cửa vào chợ (xem ảnh), buộc người dân đi 1 lối duy nhất để kiểm tra thân nhiệt. Cách này dễ dẫn đến việc người dân tập trung đông tại lối đi và khu vực gửi xe, sẽ không bảo đảm khoảng cách như khuyến cáo phòng dịch.

Để tránh người dân tập trung quá đông tại một địa điểm, ban quản lý các chợ cần tổ chức 2 cửa ra, vào chợ cho người dân đi lại thông thoáng; đồng thời giãn khoảng cách các gian hàng bằng cách tận dụng những khoảng trống trong chợ hoặc cách tận dụng những tiểu thương khác đã tạm đình kinh doanh để bố trí các gian hàng cách xa nhau.

HOÀNG LONG (TP Hải Dương)

## Quy định mới

# Người trốn cách ly y tế bị phạt từ 5-10 triệu đồng

**S**Ở Tư pháp vừa ban hành hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch Covid-19.

Theo điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; không thông báo UBND và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật bị phạt

cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng.

Người nào che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch không thực hiện biện pháp tạm đình chỉ hoạt động theo quyết định; không thực hiện biện pháp cấm kinh doanh theo quyết định, sử dụng loại thực phẩm là trung

gian truyền bệnh; không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Theo điều 10, Nghị định 176/2013/NĐ-CP, người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt từ 5-10 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế...

## An ninh trật tự

### Sử dụng ma túy ở quán karaoke

Hồi 22 giờ 30 ngày 5.4, tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn tuần tra, phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Vạn Thành ở xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn) vẫn phục vụ khách đến quán.

Tổ công tác phát hiện tại phòng hát số 555 có 5 khách sử dụng dịch vụ karaoke và 1 nhân viên phục vụ. Công an tiến hành thử nhanh phát hiện 5 người (3 nam, 2 nữ) từ 18-37 tuổi dương tính với ma túy.

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp ngay trong phòng hát. Công an thị xã Kinh Môn đang cùng cơ sở để xử lý các đối tượng theo quy định.

Quán karaoke trên do ông Vũ Văn Minh (sinh năm 1963) làm chủ. Trước đó trong tháng 1, Công an thị xã Kinh Môn đã 2 lần kiểm tra, phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy cũng tại quán này.

VŨ OANH

### Phát hiện 10 khách hát trong quán karaoke Win Clup

Vào lúc 23 giờ đêm 5.4, đoàn liên ngành huyện Tứ Kỳ kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Win Clup tại khu La Tĩnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ. Tại thời điểm

kiểm tra, phòng hát số 4 có 10 người đang hát, bật nhạc công suất lớn, trong phòng có đồ ăn, nước ngọt, bia, hoa quả, bánh kẹo. Đoàn liên ngành của huyện đã lập hồ sơ xử lý.

NGÂN ANH

### Hai vợ chồng y tá cứu người bị tai nạn

Vào khoảng 6 giờ 10 ngày 6.4, tại km20 đường tỉnh 391 đoạn xã Văn Tố (Tứ Kỳ) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương.

Anh Bùi Văn Nghiệm (ở xã Quang Trung) đi xe mô tô hướng TP Hải Dương - Quý Cao va chạm với xe mô tô do anh Hà Văn Việt ở xã Phượng Kỳ (cùng huyện Tứ Kỳ) lái ngược chiều.

Thời điểm trên, vợ chồng anh Đặng Văn Hậu (đều làm y tá ở Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ) đi làm qua thấy anh Nghiệm nằm ven đường, chân bị biến dạng. Ngay lập tức, vợ chồng anh Hậu đã sơ cứu ban đầu, băng bó vết thương và gọi xe cấp cứu đưa anh Nghiệm tới Trung tâm Y tế huyện. Anh Nghiệm đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

TN

## Nhắc đời vẫn

### Tìm lỗ mà chui

Liều ăn cấp điện tinh vi  
Dùng nhiều chiêu thức: kẹp chì, đấu dây...  
An toàn lưới điện sao đây  
Coi chừng tính mạng có ngày chết khô  
Đồng hồ quay chậm công tơ  
Bao nhiêu tiểu xảo bất ngờ phanh phui  
Bấy giờ tìm lỗ mà chui!

THẬP NHẤT

## Ảnh phê bình



Làm xiếc trên xe tự chế. Ảnh chụp lúc 7 giờ ngày 6.4 trên đường tỉnh 393 đoạn qua xã Phạm Trấn (Gia Lộc)

Ảnh: LÃ VỌNG



## Thứ ba 7.4

11h: Thời sự; 11h20: Phim truyện: Người yêu tuyệt vời (tập 44, 45); 13h: Đăng trong cuộc sống; 13h15: An ninh Hải Dương; 13h30: Thể thao; 14h25: Chính sách - Pháp luật; 14h30: Phim truyện: Con đường sóng gió (tập 77, 78); 16h: Bản tin quốc tế; 16h05: Tình khúc bolero; 16h35: Dành cho thiếu nhi; 17h: Phim truyện: Thám tử Doyle - Phần 2 (tập cuối); 17h45: Tiêu dùng thông thái; 17h50: Phim truyện: Bản năng thép (tập 29); 18h45: Bản tin quốc tế; 18h50: Bản tin thể thao; 19h45: Thời sự; 20h15: Tiêu dùng thông thái; 20h20: Nhân ái giao thông; 20h25: Góc nhìn nội chính; 20h40: Phim truyện: Con đường sóng gió (tập 79, 80); 22h15: Sống khỏe 360; 22h30: Ca nhạc; 23h: Thời sự cuối ngày; 23h15: Phim truyện: Thám tử Doyle - Phần 3 (tập 1).

Đường dây nóng Báo Hải Dương 0913255677

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

## Chuẩn bị kịch bản cho làn sóng bùng phát thứ 2 của dịch Covid-19

(Tiếp theo trang 1)

trong giai đoạn 3 là cách ly xã hội, tìm kiếm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch theo phương pháp "khóa chặt từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong"; tích cực chữa trị cho những người mắc bệnh. Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo từ nay đến ngày 15.4, cả hệ thống chính trị, các địa phương, ngành y tế và các đơn vị liên quan cần nắm chắc tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, các giải pháp để chuẩn bị cho làn sóng bùng phát thứ 2 của dịch Covid-19.

Thủ tướng đề nghị cần tìm cho được những ca F0; truy tìm mọi dấu vết 2 ổ dịch tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tăng cường phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở thờ tự, đám đông, các siêu thị, phương tiện công cộng tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm cao. Chuẩn bị tốt phương án bệnh viện dã chiến để không bị động trong mọi tình huống. Ban Chỉ đạo cần tập trung nắm vững các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả về công nghệ, giám sát, đánh giá. Điều phối các nguồn lực, hướng dẫn, đào tạo, tăng

cường năng lực y tế cho các địa phương; hỗ trợ tăng cường công nghệ kiểm soát dịch bệnh.

Thủ tướng một lần nữa chỉ đạo cần thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không để dịch lây lan trong cộng đồng; cho rằng nếu làm tốt việc này sẽ không có đỉnh dịch ở Việt Nam.

Đi liền với đó, các địa phương có dịch xuất hiện cần tăng cường đầu tư đẩy mạnh xét nghiệm cho người dân; thực hiện nghiêm ngăn ngừa lây nhiễm cho các đối tượng công nhân, giám sát việc tuân thủ phòng chống dịch cho các cơ sở sản xuất.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí cần phản ánh đầy đủ, toàn bộ cuộc sống và công tác phòng chống dịch, đề cao việc phản ánh gương người tốt, việc tốt; nhân rộng truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong khó khăn, hoạn nạn; phản ánh những ưu việt của chế độ, tính nhân văn của xã hội trong những tình huống khẩn cấp cần bảo vệ người dân.

Thủ tướng lưu ý, hiện nay, những tiến bộ trong phòng chống dịch đang diễn ra từng ngày, nhiều tiến bộ trong nghiên

cứu, sản xuất vaccine. Thủ tướng chỉ đạo cần thành lập riêng một bộ phận chuyên gia của ngành y tế để theo dõi, đề xuất thông tin với Ban Chỉ đạo và Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đề nghị tạo điều kiện cho người Việt Nam, nhất là các nhóm yếu thế như trẻ em vị thành niên, người đi chữa bệnh nặng bị kẹt ở nước ngoài về nước.

Cho rằng đại dịch Covid-19 tuy mang đến nhiều thiệt hại, nhất là về kinh tế, việc làm nhưng Thủ tướng cũng cho rằng, thời điểm này cũng mang đến nhiều cơ hội. Do đó, các ngành, các cấp và người dân cần đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, tập trung phát triển các ngành, dịch vụ mới, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, xử lý công việc, tăng cường phát triển vấn đề Chính phủ số, kinh tế số; sản xuất, xuất khẩu hàng hóa y tế dự phòng với các thị trường lớn như châu Âu, Hoa Kỳ.

Đến 18 giờ ngày 6.4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 245; 95 người đã khỏi bệnh.

TTXVN

## Việt Nam có bộ tiêu chí kỹ thuật về nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử

(TTXVN) Ngày 6.4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá, lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật cho nền tảng điện toán đám mây nhằm khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước tự xây dựng các công nghệ lõi quan trọng, không phụ thuộc vào công nghệ lõi của

nước ngoài. Đây cũng là định hướng để phát triển nền tảng điện toán đám mây cho Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các cấp, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đối tượng áp dụng tài liệu hướng dẫn này là các cơ quan, tổ chức nhà nước xây dựng, triển khai giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử,

chính quyền điện tử.

Trong tài liệu hướng dẫn bộ tiêu chí, các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật được mô tả bao gồm các nhóm tính năng liên quan đến máy ảo, thiết bị lưu trữ, mạng và mạng định nghĩa bằng phần mềm, máy vật lý, quản trị và vận hành, tích hợp và các yêu cầu khác liên quan. Đây là cơ sở để cơ quan, tổ chức nhà nước đánh giá, lựa chọn giải pháp về dịch vụ điện toán đám mây phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

## Chứng khoán tăng kỷ lục trong gần 19 năm qua

(TTXVN) Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.4, hàng loạt cổ phiếu lớn tăng trần, đã giúp VN-Index tăng tới 4,89% lên 736,75 điểm, chỉ sau mức tăng 5,5% của phiên giao dịch ngày 10.8.2001. Như vậy, đây là mức tăng kỷ lục trong gần 19 năm qua.

Khối lượng giao dịch ngày này đạt gần 335 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.649,4 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 330 mã tăng giá, trong đó có tới 95 mã tăng trần. Trên sàn này chỉ còn 59 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.

HNX-Index cũng tăng tới 5,42 điểm (5,54%) lên 103,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 64,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 620,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 127 mã tăng giá, trong đó có tới 48 mã tăng trần. Trên sàn này cũng chỉ còn 46 mã giảm giá và 38 mã đứng ở mức giá tham chiếu.

Trong rổ cổ phiếu VN30 (30 mã cổ phiếu có tác động lớn



Hàng loạt cổ phiếu lớn tăng trần đã giúp VN-Index tăng kỷ lục

nhất lên chỉ số VN-Index) có tới 29 mã tăng giá, trong đó 17 mã tăng trần. Theo đó, bộ 3 cổ phiếu họ Vingroup là VIC, VHM, VRE đều tăng lên giá trần.

Sắc tím cũng xuất hiện nhiều tại nhóm cổ phiếu ngân hàng.

STB, VPB, MBB, BID, TCB, SHB, CTG đều tăng giá trần. ACB, EIB, VCB, HDB... cũng có mức tăng rất mạnh.

Dù thị trường tăng kỷ lục, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng tới gần 700 tỷ đồng trên toàn thị trường.

## Tổng Thư ký Liên hợp quốc hối thúc bảo vệ phụ nữ giữa lệnh phong tỏa

(TTXVN) Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo bạo lực gia đình gia tăng đáng kể, đặc biệt là ở những vùng bị phong tỏa vì dịch Covid-19 trong một tuyên bố tối 5.4.

Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh bây giờ là thời điểm chấm dứt mọi bạo lực. Ông cho rằng đối với nhiều phụ nữ và trẻ em gái, mối đe dọa lớn nhất hiện giờ đối với họ đang hiện hữu ngay trong chính nhà mình. Nhà chức trách cho hay tại một số quốc gia, số phụ nữ kêu cứu đã tăng lên gấp đôi.

"Tôi hối thúc các quốc gia phải hành động để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và đây phải là một phần cốt yếu trong kế hoạch phản ứng với Covid-19", Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh.

Không chỉ đội ngũ chăm sóc sức khỏe và cảnh sát bị quá tải, các nhóm hỗ trợ địa phương cũng đang tê liệt hoặc thiếu vốn do tình hình dịch bệnh bùng phát, các cơ sở cung cấp chỗ ở cho những người bị bạo hành gia đình đều đã đóng cửa hoặc đủ chỗ.

## Giá dầu giảm mạnh sau khi hội nghị OPEC+ bị trì hoãn

(TTXVN) Ngày 6.4, giá dầu giảm mạnh sau khi cuộc họp thảo luận về cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh bị trì hoãn, bào mòn hy vọng các bên sẽ sớm có hành động để hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu đang chao đảo vì tác động của dịch Covid-19.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) lao dốc 8% ngay đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Á trước khi hồi phục và giao dịch ở mức 26,72 USD/thùng (thấp hơn 5,7% so với chốt phiên giao dịch trước). Trong khi đó, giá dầu thô Brent cũng giảm 4,3% xuống mức 32,64 USD/thùng.

Thời gian qua, giá dầu dần giảm xuống mức thấp chưa từng có trong nhiều năm do tác động của dịch Covid-19 và cuộc chiến giá cả giữa Nga và Saudi Arabia, thành viên chủ chốt của OPEC. Nhu cầu dầu mỏ thế giới giảm mạnh sau khi các doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động, các chính phủ áp đặt lệnh hạn chế đi lại và nhiều biện pháp khác nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hồi tuần trước, giá dầu phục hồi từ mức thấp nhất trong 18 năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Riyadh và Moskva sẽ tìm cách tháo gỡ những mâu thuẫn và nhất trí sẽ cắt giảm mạnh sản lượng, ở mức khoảng 10 triệu thùng/ngày hoặc hơn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đánh giá thấp khả năng các bên sớm tìm được giải pháp và hoài nghi càng gia tăng sau khi cuộc họp giữa OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, bị hoãn. Theo dự kiến, các bên sẽ họp trực tuyến để thảo luận về các mức cắt giảm sản lượng trong ngày 6.4 nhưng cuộc họp này bị hoãn tới ngày 9.4.

## Tập đoàn Srithai Superware đầu tư mở rộng 450 triệu bath vào Việt Nam

(TTXVN) Từ Bangkok Post ngày 6.4 dẫn lời Chủ tịch Srithai Superware, ông Sanan Angubolkul cho biết Tập đoàn Srithai Superware (có cổ phiếu niêm yết trên Thị trường chứng khoán Thái Lan - SET) sẽ đầu tư 450 triệu bath (13,64 triệu USD) để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, 300 triệu bath được dùng để lắp đặt các máy móc mới nhằm tăng khả năng sản xuất khuôn ép nhựa (PET preform) và các sản phẩm có nắp đóng tại hai nhà máy ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phần còn lại 150 triệu bath sẽ được sử dụng để xây một nhà máy sản xuất melamine mới ở TP Hồ Chí Minh.

Xây dựng nhà máy melamine mới dự kiến sẽ bắt đầu trong 1-2 tháng tới và hoàn thành đưa vào hoạt động trong quý I.2021. Nhà máy mới này sẽ phục vụ nhu cầu từ thị trường nội địa.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà máy mới nói trên, Srithai Superware sẽ có 4 nhà máy ở Việt Nam, bao gồm hai nhà máy sản xuất khuôn ép nhựa và các sản phẩm có nắp đóng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, hai nhà máy melamine ở TP Hồ Chí Minh.

## Cameroon: Đánh bom liều chết tại một ngôi làng

(TTXVN) Cảnh sát Cameroon ngày 6.4 cho biết đã có 7 người thiệt mạng khi hai kẻ đánh bom liều chết, nghi là thành viên của nhóm phiến quân Boko Haram, tấn công một ngôi làng Amchide, giáp biên giới với Nigeria, vào tối 5.4.

Giới chức địa phương xác nhận trong số các nạn nhân có trưởng làng và hai thiếu niên.

Trước đó, ngày 24.3, Tổng thống Chad Idriss Deby Itno cho hay 92 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của phiến quân Boko Haram nhằm vào các lực lượng vũ trang nước này. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng vũ trang của Chad.